



กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 17 / วันที่ 13 ๒๐ ๖๖

ที่ อว ๐๖๔๘.๐๘ / ว ๐๓๓/

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๓๑๙ ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
๓๓๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมผู้วัยเกษียณ รุ่นที่ ๒

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ,
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ในจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฯ พร้อมกำหนดการ

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบตอบรับ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับการอนุมัติให้จัด “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเตรียมพร้อมผู้วัยเกษียณ” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ ๒ โดยแบ่งเป็น ๔ โครงการย่อย ดังนี้ ดังนี้ ๑). โครงการเสริมพลังความพร้อมผู้วัยเกษียณ รุ่นที่ ๒, ๒). โครงการเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๓). โครงการสูงวัยสูงค่า และ ๔). แผนกำกับและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ โดยดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพิ่มสมรรถนะทั้งทางกาย ใจและอารมณ์ การสร้างเครือข่ายผู้เกษียณอายุราชการของจังหวัดศรีสะเกษ การดำเนินชีวิตตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากนี้ยังช่วยสร้างงานในชุมชนที่เน้นการดูแลผู้สูงอายุ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ใคร่ขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่ถือเป็นวันลาพร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พักในการเข้าอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ “โครงการเสริมพลังความพร้อมผู้วัยเกษียณ รุ่นที่ ๒” : จัดอบรมให้ผู้มีอายุระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๖๐ คน โดยจัดอบรมให้ฟรี ในระหว่าง วันที่ ๖-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอความกรุณาโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ หรือส่งผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา แสนลีหา มีชื่อ ๐๘ ๙๙๑๙ ๘๕๖๖



โครงการฯ



ส่งแบบตอบรับ